

Vinh danh 22 tác phẩm đoạt Giải báo chí Tây Nguyên lần thứ I

00:41 05/08/2024

Tác giả: Đang cập nhật

Ngày 5/8/2024, tại TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai tổ chức lễ trao giải báo chí khu vực Tây Nguyên lần thứ I với sự tài trợ của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam



Nhà báo Trần Trọng Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam và ông Lê Thanh Hưng, Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam trao giải Nhất thể loại báo in - báo điện tử cho tác giả Võ Văn Việt, Báo Lâm Đồng.

Đến dự lễ trao giải có các đồng chí: Trương Hòa Bình, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Ksor Phước, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Quốc hội; Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó Chủ tịch phụ trách UBND

tỉnh Gia Lai; Trần Trọng Dũng, Phó Chủ tịch HNBVN phụ trách phía Nam; đại diện lãnh đạo các Hội Nhà báo, báo, đài khu vực Tây Nguyên; đại diện các sở, ban, ngành của tỉnh; đại diện các đơn vị tài trợ cùng các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải.

Đây là lần đầu tiên, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Giải tại khu vực Tây Nguyên nhằm ghi nhận, động viên, khen thưởng các nhà báo, phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên, phóng viên thường trú, thông tin viên cơ quan báo chí khu vực Tây Nguyên có tác phẩm báo chí chất lượng tốt đăng tải năm 2023 viết về Tây Nguyên.

Theo Ban tổ chức, Giải báo chí Tây Nguyên lần thứ I có 250 tác phẩm dự Giải với 4 loại hình báo chí. Hội đồng Chung khảo đã chấm 101 tác phẩm tiêu biểu được chọn từ vòng sơ khảo và quyết định trao 2 giải Nhất, 4 giải Nhì, 6 giải Ba và 10 giải Khuyến khích.

Theo đánh giá của các thành viên giám khảo, các tác phẩm dự thi có sự quan tâm bài bản, tác phẩm tham dự đạt chất lượng khá tốt về nội dung và hình thức. Một số tác phẩm có chủ đề mới, súc tích, ngắn gọn, nội dung phong phú kết hợp nhiều phương thức truyền tải thông tin, tạo sức lan tỏa, lôi cuốn bạn đọc. Có nhiều đề tài độc đáo, giàu hình ảnh, âm thanh hiện trường, tiếng động nhân vật, tiếng động nền, âm nhạc... khá sinh động, sâu lắng, có sự đầu tư đem lại nội dung phong phú; đặc biệt là nét văn hóa và những nỗ lực giữ gìn phong tục, văn hóa của chính quyền các địa phương và đồng bào các dân tộc Tây Nguyên.



Đại diện Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai và nhà báo Lê Văn Tòà, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Lâm Đồng trao giải cho các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải Ba

Đề tài được nhiều đơn vị đề cập là bảo vệ chủ quyền, an ninh Tổ quốc, xây dựng khối đại đoàn kết trong cộng đồng các dân tộc Tây Nguyên, chống lại những âm mưu thủ đoạn của các thế lực phản động kích động hận thù giữa các dân tộc anh em nhằm chia rẽ nhân dân với Đảng, chính quyền; gây bất ổn ở vùng đất giàu truyền thống cách mạng.

Ngoài ra, các tác phẩm còn phản ánh đề tài mọi mặt của đời sống của đồng bào Tây Nguyên trong xây dựng đời sống văn hóa buôn làng, đoàn kết giúp đỡ nhau xóa đói giảm nghèo, phổ cập văn hóa, xóa mù chữ, tìm tòi những phương thức canh tác, cây giống con giống phù hợp để phát triển kinh tế... Đặc biệt là nâng cao ý thức chung tay bảo vệ rừng, bảo vệ động vật hoang dã giữ cho Tây Nguyên xanh. Một số tác phẩm viết về gương người tốt, việc tốt; gương làm kinh tế giỏi, góp phần lan tỏa hình ảnh, con người Tây Nguyên trên sóng phát thanh - truyền hình luôn năng động, hết mình vì cộng đồng.

Tuy nhiên, một số tác phẩm do điều kiện cụ thể vẫn ở phạm vi hẹp, cách tiếp cận chủ đề và thể hiện phần nội dung chưa sâu, có lời bình còn thiên về hô hào, khẩu hiệu. Một số đề tài không còn mới và đã được đề cập trong các cuộc thi trước đây. Do vậy, cần mở rộng phạm vi hơn nữa để

phản ánh mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của cả vùng Tây Nguyên. Còn thiếu vắng những đề tài như về các mô hình, dự án kinh tế lớn, liên kết vùng, có vai trò đóng góp quan trọng trong việc phát triển kinh tế xã hội giúp các địa phương ở Tây Nguyên chuyển mình mạnh mẽ; thiếu những tác phẩm phê phán các hủ tục lạc hậu còn tồn tại ở một số vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đồng thời, hiện tượng "*tin nhiều kỳ*" được xem là "*phóng sự*" còn tồn tại trong một số tác phẩm dự giải. Ngoài ra, cũng cần lưu ý để đạt được chất lượng cao hơn, một số tác phẩm có đề tài tốt nhưng cần đầu tư chuyên môn sâu hơn, tiếp cận vấn đề từ thực tiễn và cải thiện khả năng phản ánh đa chiều các vấn đề xã hội, kinh tế, và văn hóa của khu vực.

Thay mặt UBND tỉnh Gia Lai, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương và chúc mừng tác giả, nhóm tác giả khu vực Tây Nguyên được trao giải. Đồng thời, ghi nhận, đánh giá cao những tác phẩm báo chí đạt được giải thưởng đã góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế- xã hội của khu vực Tây Nguyên nói chung và cho tỉnh Gia Lai nói riêng.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai mong muốn Hội Nhà báo Việt Nam sẽ tiếp tục tổ chức các cuộc thi về báo chí để tạo ra sân chơi nghiệp vụ bổ ích, vừa thi thố tài năng vừa học hỏi kinh nghiệm, tạo cơ hội để các nhà báo, phóng viên, biên tập viên khu vực Tây Nguyên viết bằng tài năng, niềm say mê, tìm tòi sáng tạo, tích cực, năng động đối với địa phương mình theo đúng yêu cầu của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng: "Xây dựng nền báo chí, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại".

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch đề nghị Hội Nhà báo tỉnh và các cơ quan báo chí địa phương, các hội viên Hội nhà báo tỉnh, các nhà báo, phóng viên tiếp tục chủ động, tích cực, chủ động tham gia các cuộc thi về báo chí viết về Tây Nguyên nói chung và tỉnh Gia Lai nói riêng, trong đó chú trọng các cuộc thi viết phản ánh những thành tựu, kết quả thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, đối ngoại, xây dựng hệ thống chính trị của các tỉnh Tây Nguyên đang được cấp ủy, chính quyền và nhân dân quan tâm; chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước dành cho đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng, phát triển khu vực Tây Nguyên nói chung; thông tin về công tác bảo tồn, gìn giữ văn hóa, ngành nghề truyền thống, du lịch, liên kết vùng, hội nhập kinh tế, nông nghiệp, nông dân, nông thôn, xây dựng nông thôn mới, chính sách an sinh xã hội, đào tạo nguồn nhân lực; đặc biệt chú trọng các tác phẩm báo chí viết về gương người tốt việc tốt, phê phán các hành vi tiêu cực, phản bác những luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, góp phần bảo vệ chủ quyền biên giới của Tổ quốc...



Ban Tổ chức trao hoa, thư cảm ơn và biểu trưng của Hội Nhà báo Việt Nam cho đại diện Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam, đơn vị tài trợ chính của giải báo chí Tây Nguyên lần thứ I

Tại lễ trao giải, đồng chí Trần Trọng Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Trưởng ban chỉ đạo giải báo chí Tây Nguyên phát động giải báo chí khu vực Tây Nguyên lần thứ II trong năm 2025 với 4 loại hình báo chí (báo in, báo điện tử, phát thanh và truyền hình). Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam hy vọng giải tiếp tục thu hút được đội ngũ những người làm báo trong khu vực Tây Nguyên tích cực tham gia, nâng tầm giải trở thành một thương hiệu có sức hấp dẫn, uy tín và lan tỏa sâu rộng, tạo sân chơi bổ ích không chỉ cho đội ngũ hội viên, nhà báo khu vực Tây Nguyên mà còn cả những người làm báo trong cả nước.

Nhân dịp này, Báo Người Lao động trao tặng 5.000 lá cờ Tổ quốc từ chương trình “Cờ Tổ quốc biên cương” và trao học bổng hỗ trợ học sinh dân tộc thiểu số, học sinh nghèo tỉnh Gia Lai; Hội An toàn giao thông Việt Nam trao tặng 300 nón bảo hiểm cho học sinh nghèo tại tỉnh Gia Lai.

Hội Nhà báo Việt Nam kết hợp với Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí “Sáng tạo tác phẩm báo chí đa phương tiện và kinh nghiệm thực hiện tác phẩm tham dự các giải

báo chí” từ ngày 5-6/8/2024.

Chiều ngày 5/8, lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam, các Hội Nhà báo, các cơ quan báo, đài khu vực Tây Nguyên đến thăm và làm việc với lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam và các đơn vị thành viên khu vực Tây Nguyên tại Công ty Chư Păh, tỉnh Gia Lai; 40 học viên lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí sẽ đi thực tế do Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam tổ chức.

Ngọc Bích

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/public/vinh-danh-22-tac-pham-doat-giai-bao-chi-tay-nguyen-lan-thu-i>